

**Báo cáo tại Hội nghị**  
**Ban Chấp hành TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM lần thứ 4**  
**(khóa VI) ngày 15/12/2011**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**1. Công tác củng cố, phát triển tổ chức**

**1.1. Tình hình chung**

Trong năm qua, Tổng Hội đã tổ chức hội nghị các Hội Xây dựng tỉnh thành phố phía Bắc (28/7/2011, tại Đồ Sơn - Hải Phòng); Tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch và hội nghị các Hội chuyên ngành lần thứ VI (24/8/2011, tại Cửa Đạt - Thanh Hoá); Tổ chức hội nghị các Hội Xây dựng tỉnh thành phố phía Nam (28/10/2011, tại TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị BCH lần thứ IV đã bổ sung ông Đỗ Trọng Đạt, Chủ tịch Hội Xây dựng Hải Phòng, ông Vũ Viết Thiệu, Chủ tịch Hội Xây dựng Nam ĐPNH, ông Nguyễn Vĩnh Lộc, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Hội XDVN vào BCH Tổng Hội, nâng tổng số uỷ viên BCH Tổng Hội lên 150 người.

Thời gian qua, Lãnh đạo Tổng Hội đã tham dự hội nghị tổng kết công tác hàng năm của Ngành Xây dựng. Tham dự đại hội, hội nghị BCH, lễ tổng kết của một số Hội thành viên; Tham dự các hội thảo của các Hội chuyên ngành khác tổ chức.

Tổng Hội đã nghe báo cáo và quyết định một số vấn đề về hợp tác đầu tư xây dựng toà nhà của Trung tâm Khoa học, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ xây dựng.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đã thành lập Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Tổng Hội XDVN (1982~2012) và Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội vào tháng 8/2012.

Nhiều Hội Xây dựng tỉnh, thành phố đã hoạt động đều, thường xuyên, kiện toàn tổ chức, đăng ký danh hiệu thi đua. Một số Hội đã thành lập Chi bộ Đảng và kết nạp đảng viên mới, thành lập Công Đoàn cơ sở, như Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam, Hội Xây dựng Đồng Nai.

Từ sau hội nghị BCH lần thứ III (khóa VI) của Tổng Hội XDVN (25/11/2010), một số Hội thành viên đã tổ chức đại hội, đó là các Hội:

- Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam (25/11/2010);
- Hội Xây dựng Nam Định tổ chức đại hội thành lập (11/12/2010);
- Hội KHKT Công trình Hàng không Việt Nam tổ chức đại hội (12/12/2010) và đổi tên là Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam.
- Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (17/12/2010)
- Hội Xây dựng Quảng Nam (27/12/2010);
- Hội Xây dựng Bình Phước (15/6/2011);

- Hội Xây dựng Cà Mau (15/7/2011).
- Hội Xây dựng Vĩnh Phúc (23/11/2011).

Cho tới nay, Tổng Hội có 43 Hội Xây dựng tỉnh thành phố. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, tạo dựng cơ sở vật chất, có nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội.

Với những thành tích đạt được, nhiều hội viên tập thể và hội viên cá nhân đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố, của Tổng Hội XDVN, của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội địa phương.

### **1.2. Phát triển các thành viên mới của Tổng Hội và các Hội thành viên**

Nhiều Hội đã tổ chức hội nghị BCH thường xuyên, như: Hội VLXD Việt Nam, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Hội Chiếu sáng Việt Nam,...

Tổng Hội đã kết nạp Công ty CP Đại An Sài Gòn, Công ty CP Nam Sơn, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ quốc gia VINATO, Công ty CP Địa Xanh, Hội Kỹ sư xây dựng X50 là hội viên tập thể của Tổng Hội.

Các Hội Xây dựng tỉnh thành phố trong năm qua đã phát triển nhiều hội viên tập thể, hội viên cá nhân, như: Hội Xây dựng Đồng Nai, Nam Định, Bà Rịa – Vũng Tàu,...

Một số Hội đã thành lập các Công ty, Trung tâm,... trực thuộc Hội và các đơn vị này đã hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ cho Hội hoạt động, điển hình như: Hội Đập lớn và PT nguồn nước Việt Nam, Hội KH và CN Hàng không Việt Nam, Hội Xây dựng Hải Phòng, Gia Lai, Đà Nẵng. Hội Xây dựng Hải Dương thành lập *Chi Hội Quy hoạch*, Hội VLXD Việt Nam trừ bị thành lập *Hiệp Hội Đá ốp lát*.

### **1.3. Hoạt động của Ban Kiểm tra của Tổng Hội XDVN**

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2011, Ban Kiểm tra của Tổng Hội đã tiến hành kiểm tra các Hội chuyên ngành và tiến hành công tác kiểm tra một số vấn đề khác.

*(Một số kết quả hoạt động của công tác kiểm tra có báo cáo riêng kèm theo).*

## **2. Thực hiện chức năng tư vấn phản biện và giám định xã hội**

### **2.1. Hoạt động của Tổng Hội**

Với chức năng tư vấn phản biện, Tổng Hội đã tích cực tham gia góp ý nhiều dự án Luật, Nghị định liên quan đến xây dựng, như Luật Đất đai, Nghị định về quản lý đô thị, Quy hoạch nâng cấp các thành phố, đô thị, Tổng Hội đã góp ý kiến cho dự thảo "*Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030*"; Tham gia Ban soạn thảo *Luật Đô thị*. thường xuyên tham gia các Hội đồng xét nâng cấp đô thị của Bộ Xây dựng tổ chức, đóng góp ý kiến "*Về việc thực hiện các chính sách quản lý đầu tư xây dựng để trình Chính phủ*" do Bộ Xây dựng chủ trì. Tham luận trong hội nghị góp ý *Đề án Phát triển đột phá kết cấu hạ tầng GTVT đến năm 2020*; Tham gia tư vấn phản biện về *Dự án quy hoạch Thủ đô giai đoạn năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050*. Do tính phức tạp của dự án, Tổng Hội đã có nhiều cuộc hội thảo về dự án với 22 bài tham luận gửi đến

các cơ quan của Đoàn Đại biểu Quốc hội. Lãnh đạo Tổng Hội đã trực tiếp tham gia góp ý kiến với Bộ Xây dựng, UBND TP. Hà Nội và đặc biệt đại diện cho Liên hiệp Hội tham gia với Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư và 2 lần trực tiếp đóng góp ý kiến bằng văn bản với cuộc họp toàn thể của Bộ Chính trị, được các đồng chí lãnh đạo đánh giá ý kiến của Tổng Hội XĐVN có tính khách quan, khoa học.

Tổng Hội đã tham gia dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, tham dự và tham luận hội thảo "*Đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2011~2015*"; "*Quy chế quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam*",...

Văn phòng Tổng Hội đã lập *Báo cáo về hoạt động của các tổ chức KH-CN trực thuộc Tổng Hội* gửi cho Bộ Khoa học Công nghệ. Lập *Báo cáo điều tra cơ bản Hội ngành toàn quốc* gửi cho Liên hiệp Hội Việt Nam. Chuẩn bị xong *Phiếu các thông tin cần thiết phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu về Hội* theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Thông qua phương tiện truyền thông, lãnh đạo Tổng Hội đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề quy hoạch, quản lý xây dựng, chất lượng nhà chung cư, nhà tái định cư, xây dựng nông thôn mới,...

Thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Bộ Xây dựng và Tổng Hội XĐVN, Tổng Hội đã cử đại diện tham gia các dự án quy hoạch đô thị, nâng cấp đô thị, tham gia một số tiểu ban về việc tuyển chọn công trình xây dựng chất lượng tiêu biểu, công tác xây dựng văn bản pháp quy về xây dựng với Bộ Xây dựng.

## **2.2. Hoạt động của các Hội chuyên ngành**

Các Hội chuyên ngành đã thực hiện chức năng tư vấn phản biện bằng những hình thức như: đóng góp ý kiến cho các chương trình dự án của Nhà nước, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một số điển hình như:

Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam đề xuất nghiên cứu về đường bê tông xi măng;

Hội VLXD Việt Nam đóng góp ý kiến cho Quy hoạch xi măng, Quy hoạch VLXD cho TP. Hà Nội, đề xuất giải pháp phát triển bê tông nhẹ, thu hồi thạch cao nhân tạo;

Toạ đàm mở về "*Thủy điện dòng chính sông Mekong dưới góc nhìn phát triển bền vững*", phản biện sự cần thiết xây dựng công trình điều tiết nước sông Hồng, thẩm tra dự án chống ngập TP. Hồ Chí Minh do Hội Đập lớn và PT nguồn nước Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững của đất nước;

Hội Chiếu sáng Việt Nam tham gia với Bộ Xây dựng dự thảo *Thông tư hướng dẫn về quản lý chiếu sáng đô thị*; Đóng góp ý kiến về chiếu sáng hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng; Thẩm định một số công trình chiếu sáng ở Hà Nội.

Vấn đề *Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành xây dựng* đã được nhiều Hội chuyên ngành chú ý: tham gia phản biện các dự án liên quan đến vệ sinh

môi trường, biến đổi khí hậu,... nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

### **2.3. Hoạt động của các Hội Xây dựng tỉnh, thành phố**

Hầu hết các Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các phương án kiến trúc & quy hoạch của địa phương; Tham gia Hội đồng Kiến trúc & Quy hoạch của tỉnh và là thành viên của Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư xây dựng, giám sát công trình ở địa phương mình; Đóng góp ý kiến cho các thiết kế cơ sở, tham gia tư vấn phản biện nhiều dự án chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như: Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Lao Cai, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bắc Ninh. Hội Xây dựng Hải Phòng là thành viên chính thức của Hội đồng Khoa học của Sở Xây dựng, đóng góp ý kiến cho phương hướng phát triển thành phố của Hội đồng nhân dân thành phố. Hội Xây dựng Đồng Nai tham gia phản biện các chương trình dự án của UBND tỉnh giao; Hội Xây dựng Vĩnh Phúc tham gia phản biện các dự án Quy hoạch Nhà đô thị mới. Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tham gia thẩm định *Công nghệ xử lý bùn thải công nghiệp để làm phối liệu cho vữa bê tông xi măng*. Những đề án như: "*Xây dựng nông thôn mới*", "*Bê tông hóa đường giao thông*" và "*Xây dựng trường học*" được nhiều Hội Xây dựng tỉnh hưởng ứng, như Hội Xây dựng Hải Dương, Thái Bình, Cà Mau,...

### **3. Công tác nghiên cứu khoa học**

Ban Khoa học Công nghệ đã lập bản đăng ký đề tài NCKH theo kế hoạch năm 2012 gửi Liên hiệp Hội và đăng ký đề tài "*Nghiên cứu một số giải pháp ứng phó tác động của biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực xây dựng*" gửi Bộ Xây dựng.

Lãnh đạo Tổng Hội đã giao Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng lập đề cương dự án "*Điều tra khảo sát sự phát triển đô thị của các khu vực ngoại thị với mối liên hệ các khu vực nội thị và đề xuất các giải pháp khắc phục*" để làm việc với Bộ Xây dựng. Hoàn thành đề tài "*Cơ sở khoa học xây dựng mô hình xã hội hóa dịch vụ công cộng đô thị*".

Nhiều Hội đã đăng ký đề tài NCKH theo kênh của Bộ Xây dựng. Một số điển hình như: Triển khai các đề tài nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn, góp ý các tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan đến thủy lợi, biên soạn *Sổ tay An toàn đập* của Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam; Triển khai dự án "*Điều tra đánh giá trình độ công nghệ và định hướng phát triển ngành xi măng của Bộ Xây dựng*" của Hội VLXD Việt Nam; Triển khai đề tài "*Lập chỉ dẫn kỹ thuật trong thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp*" của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam; Triển khai soát xét, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành thuộc lĩnh vực bê tông, biên soạn tiêu chuẩn về bê tông không phá hủy, xây dựng mới quy chuẩn kỹ thuật phụ gia cho bê tông đầm lăn của Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam; Xây dựng một số nội dung của *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia* của Hội Chiếu sáng Việt Nam; Ký văn bản ghi nhớ hợp tác hoạt động NCKH với Hội đồng Công trình xanh Việt Nam của Hội Môi trường xây dựng Việt Nam.

Các Hội Xây dựng tỉnh thành phố trên cơ sở điều kiện của mình cũng đã triển khai công tác NCKH. Một số điển hình như: Hội Xây dựng Gia Lai ứng dụng giải pháp kỹ thuật và công nghệ làm đường nông thôn bằng vật liệu tại chỗ gia cố xi măng kết hợp phụ gia; Hội Xây dựng Lao Cai triển khai đề tài cấp Bộ "*Thiết kế cấp phối bê tông cường độ cao sử dụng vật liệu địa phương*"; Hội Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ tham gia nghiên cứu công nghệ chế tạo ống thoát nước bê tông cốt thép thành mỏng của Công ty Busadco; Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nghiêm thu đề tài cấp thành phố "*Công nghệ xử lý bùn thải công nghiệp nguy hại làm phối liệu cho vữa bê tông xi măng*" và tham gia chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu trong xây dựng và VLXD của thành phố;

Các tổ chức KHCN của Tổng Hội như Viện NC Đô thị và Phát triển hạ tầng, Trung tâm Khoa học, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ xây dựng đã triển khai nhiều dự án về quy hoạch, thẩm định và các dịch vụ kỹ thuật khác.

#### **4. Công tác tổ chức hội thảo, hội nghị & đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức**

##### **4.1. Hội thảo thường niên**

Thực hiện theo chương trình công tác năm 2011 của Tổng Hội, Tổng Hội đã giao cho Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng tổ chức hội thảo: "*Xây dựng chính sách cải tạo các khu đô thị cũ*", tổ chức vào ngày 15/10/2011 tại Vĩnh Phúc.

Tổng Hội đã tổ chức hội thảo "*Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp*" vào sáng ngày 15/12/2011.

Các hội thảo này đều có bản kiến nghị về kết luận hội thảo trình lên cấp trên.

##### **4.2. Các hội nghị, hội thảo khoa học khác**

Nhiều hội thảo, tọa đàm đã được các Hội chuyên ngành tổ chức trong thời gian qua có ý nghĩa thiết thực phục vụ xã hội, phối hợp với các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức hội thảo, nhiều hội viên của các Hội chuyên ngành đã tích cực tham dự và tham luận trong các hội thảo của Tổng Hội và các Hội bạn tổ chức. Điển hình như các Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam, Hội VLXD Việt Nam, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam.

Tuy ít có điều kiện tổ chức hội thảo, nhưng nhiều Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã tích cực tham gia các hội thảo của địa phương hoặc của các Hội chuyên ngành, của Tổng Hội tổ chức.

Nhiều Hội đã phối hợp với Sở Xây dựng, với các cơ quan khác để tổ chức, tham gia hội thảo chuyên đề, như Hội Xây dựng Gia Lai tổ chức hội thảo "*Ứng dụng sản phẩm Sika trong xây dựng*"; Hội Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Hải Phòng đã phối hợp tổ chức hội thảo về giảm thiểu ô nhiễm môi trường nói chung và khu sản xuất xi măng nói riêng, tổ chức hội thảo "*Phát triển và sử dụng VLXD không nung của ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển*"; Hội Xây dựng Bình Định tổ chức giới thiệu chuyên đề về "*Những công nghệ mới*

về xây dựng ở Việt Nam trong vài năm gần đây và những vấn đề có liên quan đến hoạt động xây dựng; Hội Xây dựng Đồng Nai đã tổ chức tọa đàm chuyên đề "Những bất cập trong xây dựng của Đồng Nai", "Nhà ở tái định cư ở Đồng Nai": Hội Xây dựng TP. Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tổ chức buổi giới thiệu về Các tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội và giới thiệu về Xây dựng một số toà tháp nhiều tầng ở trong nước và trên thế giới.

(Một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm có danh sách kèm theo ở phụ lục)

### **4.3. Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức**

Nhiều Hội đã chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức. Một số điển hình như: Hội VLXD Việt Nam kết hợp hội thảo tập huấn tổ chức các lớp học có tham quan tại các nhà máy, công trình thực tế trong nước, tổ chức lớp tập huấn về bê tông khí; Hội Chiếu sáng Việt Nam tổ chức khoá đào tạo thứ 2 bồi dưỡng quản lý vận hành an toàn về chiếu sáng đô thị; Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam đã tổ chức tập huấn Các phương pháp thử nghiệm không phá huỷ trong kiểm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và lớp tập huấn chuyên đề "Hướng dẫn kiểm soát nứt trong bê tông khối lớn"; Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam tổ chức lớp chuyên đề xử lý móng; Giới thiệu thiết bị đo độ chặt đất nền tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh; Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.

Nhiều Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã phối hợp với Sở Xây dựng, Học viện Quản lý cán bộ và đô thị của Bộ Xây dựng tổ chức các lớp: Kỹ sư tư vấn giám sát thi công; Kỹ sư định giá xây dựng; Chỉ huy trưởng công trình; Bồi dưỡng kiến thức về quản lý dự án, tư vấn giám sát, định giá xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn ở cấp quận, huyện, xã phường và các doanh nghiệp,... Đồng thời tham gia các Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề KTS, kỹ sư hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng tổ chức, như Hội Xây dựng Gia Lai, Hải Dương, Sóc Trăng, Cà Mau, Lao Cai, Đồng Nai, Bình Định, Bắc Ninh.

Nhiều Hội đã phối hợp với Sở Xây dựng tập huấn các Nghị định, Thông tư mới liên quan đến Luật Xây dựng; Tập huấn về "Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch nông thôn mới"; Giao lưu về kinh nghiệm hoạt động Hội; Tham gia góp ý các Luật, Nghị định, Thông tư,... liên quan đến xây dựng của địa phương, tổ chức nghe các báo cáo chuyên đề, như: Hội Xây dựng Thái Bình, Hải Dương, Cà Mau, Lao Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu,... Đặc biệt Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh hàng tháng đều tổ chức các cuộc tọa đàm liên quan đến các hoạt động xây dựng.

## **5. Công tác hợp tác quốc tế**

Công tác đối ngoại song phương cũng được nhiều Hội triển khai. Hội VLXD Việt Nam, Hội Đập lớn và PT nguồn nước Việt Nam, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt Nam, Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam thường xuyên phối hợp với

các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức các hội thảo khoa học và các lớp tập huấn, nâng cao uy tín của Hội với quốc tế.

GS. TSKH. Phạm Hồng Giang với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Đập lớn thế giới đã tham dự hội nghị Hội Đập lớn thế giới lần thứ 79 tại Thụy Sĩ (6/2011).

TS. Nguyễn Văn Muôn, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam tham dự Diễn đàn khoa học lần thứ V của Hiệp Hội Không khí sạch trong nhà tổ chức tại Peru (2/2011)

Ban Kỹ sư của Tổng Hội và Hội Xây dựng Hải Phòng tham dự hội nghị kỹ sư ASEAN lần thứ 29 tại Bru-nây vào tháng 11/2011.

*(Một số kết quả hoạt động của công tác hợp tác quốc tế có báo cáo riêng).*

## **6. Công tác thông tin**

Nhiều Hội thành viên đã phổ biến rộng rãi cho các hội viên của mình tạp chí *Người Xây dựng* của Tổng Hội. Tạp chí *Người Đô thị* kỷ niệm ra số 100 (7/2011). Nhiều Hội đã truy cập, khai thác trang website ([www.tonghoixaydungvn.org](http://www.tonghoixaydungvn.org)) của Tổng Hội. Nhiều Hội thành viên đã có tạp chí riêng, bản tin riêng, Tạp chí *Vật liệu xây dựng* của Hội VLXD Việt Nam đã ra mắt số đầu tiên vào tháng 4/2011. Nhiều hội viên của các Hội thành viên đã viết bài cho các tạp chí chuyên ngành và tạp chí của Tổng Hội.

Tổng Hội và nhiều Hội thành viên đã có các trang website riêng.

Các Hội Xây dựng khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp tổ chức cuộc thi "*Kiến trúc xanh nhằm thích ứng khí hậu và sử dụng hiệu quả năng lượng tại khu vực Miền Trung – Tây nguyên*" do tạp chí *Đô thị & Phát triển* triển khai.

Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xuất bản *Niên giám xây dựng Việt Nam 2012, Niên giám VLXD, trang trí nội ngoại thất năm 2012, Trang vàng ngành xây dựng Việt Nam*.

Hội Xây dựng Hải Dương phối hợp xuất bản *Bản thông báo giá VLXD hàng tháng*;

*(Một số tạp chí, bản tin, các trang website của Tổng Hội và các Hội thành viên có danh mục kèm theo ở phụ lục)*

## **7. Một số các hoạt động khác**

### **7.1. Công tác xét duyệt Giải thưởng Loa Thành năm 2010**

Năm 2011, Hội đồng Giải thưởng Loa Thành do Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng, Ban Tổ chức do Tổng Hội XDVN làm thường trực đã chấm, xét chọn và quyết định khen thưởng 67 đồ án tốt nghiệp, trong đó có 4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 23 giải Ba và 29 giải Khuyến khích trên cơ sở 112 đồ án xuất sắc của 15 trường đại học có chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc gửi tới tham dự. Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng đã được tổ chức vào sáng ngày 10/12/2011 tại Văn Miếu – Hà Nội.

### **7.2. Các hoạt động khác**

Câu lạc bộ chuyên gia xây dựng lão thành của Tổng Hội và một số Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã tổ chức mừng thọ các hội viên có tuổi đời 85, 80, 75, 70 tuổi.

Một số Hội Xây dựng tỉnh thành phố tổ chức tham quan công trình trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức, như Hội Xây dựng TP. Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Đồng Nai. Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam tổ chức hội nghị giao lưu nghề nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (25/7/2011),...

Nhiều Hội đã tham gia những tổ chức xã hội nghề nghiệp của địa phương, quan hệ chặt chẽ với Sở Nội vụ, Liên hiệp Hội tỉnh, tham gia Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội của địa phương, tham gia hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Một số hội viên đã trúng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố. Nhiều Hội đã phối hợp tổ chức giao lưu, tổ chức hội thao, giải quần vợt, hội diễn văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Với những hoạt động trên, nhiều Hội tỉnh thành phố được tỉnh tặng bằng khen, giải thưởng; được thưởng Huy chương vàng trong hội chợ triển lãm,...

Tạp chí *Người Đô thị* tổ chức trao học bổng *Quỹ khuyến học Võ Liêm Sơn*. Tạp chí *Đô thị & Phát triển*, Hội Xây dựng Đà Nẵng phối hợp tổ chức *Chương trình thắp sáng ước mơ* tặng 500 suất học bổng với giá trị 500 triệu đồng, hơn 10.000 tập vở học sinh cho các em học sinh nghèo. Cùng các doanh nghiệp là hội viên tập thể, Hội Xây dựng Đồng Nai ủng hộ 110 triệu đồng. Hội Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ 167 triệu đồng cho các hộ nghèo, đồng bào lũ lụt, chất độc da cam, giúp đỡ các vùng đặc biệt khó khăn, xây dựng căn nhà tình nghĩa, ủng hộ các chương trình khuyến học,... Các Hội cũng đã tổ chức thăm viếng các hội viên và thân nhân hội viên khi ốm đau.

## **8. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Tổng Hội trong năm qua**

Nhìn chung, Tổng Hội và các Hội thành viên đã tích cực hoạt động, theo sát mục tiêu nhiệm vụ của Hội, hoạt động theo đúng Điều lệ Hội và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, góp phần tích cực cho sự phát triển của Ngành.

Nhiều Hội chuyên ngành đã giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Bộ có liên quan, do đó đã nhận được sự ủng hộ của các Bộ, Ngành trong hoạt động của mình.

Hoạt động của các Hội chuyên ngành ngày càng đa dạng, phong phú và có chất lượng, đặc biệt trong công tác hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo, tư vấn phản biện các vấn đề có tính chất khoa học và những vấn đề bức xúc trong thực tiễn liên quan đến xây dựng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho đất nước và địa phương và đúng với điều lệ hoạt động của Hội.

Các Hội Xây dựng tỉnh, thành phố luôn giữ mối quan hệ mật thiết với UBND tỉnh, thành phố, Liên hiệp Hội tỉnh, với Sở Xây dựng và các Sở ngành liên quan đến hoạt động của Hội; Hội tham gia tích cực và có trách nhiệm với hoạt động tư



vấn phản biện, đóng góp nhiều ý kiến cho ngành, cho tỉnh. Điểm mới là trong công tác tổ chức, một số Hội đã thành lập tổ chức Đảng và tổ chức Công Đoàn riêng cho Hội mình.

Hoạt động của các Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã góp phần vào sự phát triển chung của ngành và của tỉnh, tạo dựng cơ sở vật chất, kinh phí. Do hoạt động đạt được nhiều thành tích, một số Hội đã được UBND tỉnh, thành phố tặng Bằng khen, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Một số Hội đã đề xuất một số kiến nghị trong hoạt động chung của Tổng Hội và trong mối quan hệ với các Hội thành viên, những vấn đề trên sẽ được Đoàn Chủ tịch xem xét trong thời gian tới và sẽ thông báo tới các Hội thành viên.

Tuy nhiên hoạt động của các Hội thành viên chưa đều, thậm chí có Hội gần như không hoạt động, một phần vì điều kiện, phương tiện hoạt động còn hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, mặt khác là do thiếu năng động, kiên quyết của lãnh đạo Hội. Qua hội nghị này, đề nghị các Hội rút kinh nghiệm để tổ chức hoạt động đều đặn hơn.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM**

### **1. Công tác tổ chức**

Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 là chuẩn bị và tổ chức tốt *Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Tổng Hội XĐVN (1982~2012)* và *Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội* vào tháng 8/2012. Nhân dịp này Tổng Hội tổ chức tuyên dương khen thưởng các hội viên lão thành, trao kỷ niệm chương cho các hội viên có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động Tổng Hội.

Các tiểu ban của Ban Tổ chức, đặc biệt là Tiểu Ban Văn kiện, Nhân sự, Khen thưởng thi đua, tổ chức ngay từ đầu năm triển khai công tác chuẩn bị cần thiết theo kế hoạch đã được đề ra trong năm 2011. Các hội chuyên ngành, Hội Xây dựng tỉnh thành phố, các hội viên tập thể, các chi hội, đơn vị trực thuộc có kế hoạch góp phần thành công Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Hội XĐVN và Đại hội Tổng Hội XĐVN lần thứ 7.

Sau Đại hội, cần nhanh chóng ổn định tổ chức và củng cố các Ban chuyên môn, các Hội thành viên, các đơn vị KHCN trực thuộc, các hội viên tập thể để hoạt động sớm đi vào nề nếp và có đổi mới, tăng cường mối quan hệ giữa các đơn vị, tổ chức.

Các Hội Xây dựng thành viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới khi đã đến niên hạn. triển khai thành lập các đơn vị KHCN trực thuộc.

Tổng Hội sẽ tập hợp các kiến nghị của các Hội thành viên trong hoạt động chung của Tổng Hội và trong mối quan hệ với các Hội thành viên để xem xét trong thời gian tới và sẽ thông báo tới các Hội thành viên.

### **2. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội**

Tổng Hội và các Hội chuyên ngành chủ động đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội thông qua việc tham gia các Ban soạn thảo luật pháp về xây dựng của các Bộ, ngành có liên quan và phản biện các vấn đề xã hội cùng với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Các Hội Xây dựng tỉnh thành phố đẩy mạnh công tác tư vấn phản biện bằng những việc làm thiết thực của địa phương liên quan đến xây dựng, đất đai và những vấn đề xã hội quan tâm.

Tham gia vào các tổ tư vấn theo yêu cầu của Liên hiệp Hội Việt Nam để thực hiện các công tác tư vấn phản biện liên ngành của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đẩy mạnh vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí để làm nơi bày tỏ quan điểm một cách trung thực, khách quan đóng góp cho xã hội.

### **3. Công tác tổ chức Hội thảo**

Tháng 8/2012, Tổng Hội dự kiến tổ chức hội thảo hàng năm nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Hội và Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội với một trong những chủ đề sau:

- Quy hoạch, xây dựng cải tạo và xây dựng mới hệ thống công trình ngầm ở các thành phố.

- Quản lý quy hoạch đô thị ở Việt Nam.

- Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

Hội nghị BCH Tổng Hội giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch quyết định chủ đề trên cơ sở tham khảo ý kiến các Hội thành viên để quyết định và tổ chức triển khai.

Các Hội thành viên tổ chức các hội thảo theo chuyên ngành của mình, theo yêu cầu của ngành và của địa phương với những chủ đề thiết thực được xã hội quan tâm. Tạo dựng cơ hội để hội thảo là nơi giao lưu tiếp xúc giữa các Hội thành viên và là nơi phổ biến kiến thức cho hội viên.

### **4. Công tác nghiên cứu khoa học & đào tạo**

Tổng Hội và các Hội chuyên ngành hoàn thiện các đề tài đã đăng ký và đã được duyệt theo đúng tiến độ để tiến hành nghiệm thu.

Các Hội chuyên ngành đăng ký các đề tài NCKH theo kênh Liên hiệp Hội Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan theo kế hoạch năm 2013. Tăng cường công tác phổ biến kiến thức cho xã hội.

Các Hội xây dựng tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác đào tạo thông qua các công việc cụ thể như: tổ chức các lớp và tham gia các Hội đồng xét cấp chứng chỉ cho kỹ sư tư vấn giám sát thi công; kỹ sư định giá xây dựng,... Bồi dưỡng kiến thức về quản lý dự án, tư vấn giám sát, cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn ở cấp quận, huyện, xã phường và các doanh nghiệp.

### **5. Công tác đối ngoại và thông tin**

Tổng Hội lập kế hoạch công tác đối ngoại năm 2012 theo yêu cầu của Ban Đối ngoại trên cơ sở kiến nghị của các Hội thành viên.

Đẩy mạnh quan hệ song phương với các Hội chuyên ngành nước ngoài, với các tổ chức nước ngoài để có thể tổ chức các hội thảo, tham quan học tập.

Tổ chức các đợt tham quan khảo sát nước ngoài nhằm học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan đến xây dựng để các hội viên có điều kiện có thể tham gia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Tổng Hội XDVN (1982~2012) và Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội vào tháng 8/2012.

Duy trì chất lượng tạp chí *Người Xây dựng* và trang website của Tổng Hội. Các Hội chuyên ngành trong điều kiện cho phép, ra các ấn phẩm, bản tin, tạp chí chuyên ngành,...